



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ควันบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงหลอดลมอักเสบ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, newtv, thebangkokinsight, TNN, voicetv, thereporter, thebetter) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การได้รับควันจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อผู้สูบบุหรี่และคนรอบข้าง มีผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้ามีผลสองจากคนในบ้านสูบบุหรี่ไฟฟ้า จะได้รับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ เสี่ยงหลอดลมตีบ หายใจลำบาก และหลอดลมอักเสบ รวมถึงการฝาด้านสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมยาสูบ โทษปรับสูง 5,000 บาท	-
โรคไอกรน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, hfocus) - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยสถานการณ์โรคไอกรนระบาดสูงสุดในรอบ 5 ปี ปีนี้พบมากถึง 183 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ที่น่ากังวล คือ เด็กไทยรับวัคซีนยังไม่ถึง 90% แคมเปญรณรงค์กว่าผู้ใหญ่ เสี่ยงเสียชีวิตสูง จึงขอเน้นย้ำให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนตามช่วงอายุครรภ์ ขณะเดียวกัน สบสช. ได้ซื้อวัคซีนไอกรนชนิดไรโซลต์มาเพื่อฉีดในหญิงตั้งครรภ์ในปี 110,000 โดส ซึ่งเพิ่งเริ่มโครงการนี้ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยปีนี้กรมควบคุมโรคตั้งเป้าฉีดวัคซีนไอกรนให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 90% และอาจทะลุเป้า 95%	-
กินหมูดิบเสี่ยงโรคหูดับ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews - กรมอนามัย เผยถึงกรณี ผู้ใช้ X (ทวิตเตอร์) รายหนึ่งได้เผยแพร่ภาพเมนูซูชิหมูดิบของร้านอาหารแห่งหนึ่ง นั้น แนะนำควรเลือกกินเมนูแบบปรุงสุกปลอดภัยกว่า เพราะการบริโภคเนื้อหมู เครื่องในหมู หรือเลือดหมู รวมไปถึงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตค็อกคัส ซูอิส หรือโรคไขหูหูดับได้ อันตรายถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตได้	-
เตือนโรคที่มากับเสื้อกันหนาวมือสอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd. - กรมอนามัย เตือนผู้ที่นิยมใช้เสื้อผ้ามือสอง โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวแบบหนา ให้ระวังโรคที่อาจติดมากับเสื้อผ้า ได้แก่ โรคกลากเกลื้อนจากเชื้อรา โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนัง แนะนำให้ซักทำความสะอาดก่อนใช้ เพื่อฆ่าเชื้อโรค หรือสัตว์นำโรคที่ติดมากับเสื้อผ้า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และครอบครัว	-
ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีการแชร์ว่า มีข้อมูลจากเจ้าของบริษัทตรวจ lab covid เตือนโรคโควิด 19 กลับมาระบาดรอบใหญ่อีกครั้ง ตรวจพบแล้วเกือบ 100 ราย ติดเชื้อใหม่หลักพันคนต่อวัน เป็นข้อมูลเท็จ - กรมการแพทย์ ชี้แจงกรณีมีการแชร์เรื่อง ผู้ป่วยโรคมะเร็งห้ามรับประทานปลา เพราะโปรตีนจากปลาทำให้เกิดการอักเสบระดับเซลล์ ไตทำงานหนัก เลือดเป็นกรดนั้น เป็นข้อมูลเท็จ	-
ตำแหน่ง พ.ก.ส. และลูกจ้างชั่วคราว สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage - กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ. ทำหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-5 และ 7-12 เรื่องการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง พ.ก.ส. รวม 1,252 โดยอนุมัติ 1,068 อัตรา เพราะเป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้ ไม่อนุมัติ 184 อัตรา เนื่องจากเกินกรอบอัตรากำลังในภาพรวม และไม่มีการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังหน่วยงานภายใน ส่วนการเปลี่ยนแปลงประเภทการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เป็นพนักงาน สธ. รวม 337 อัตรา อนุมัติ 275 อัตรา โดยยุบเลิกตำแหน่งประเภทการจ้างเดิม และไม่อนุมัติ 62 อัตรา เพราะเกินกรอบอัตรากำลังในภาพรวม	-
แจ้งสิทธิบัตรทองครอบคลุมผ่าตัดแปลงเพศ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, thecoverage, ch7, hfocus, thebangkokinsight, thestandard)	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า การผ่าตัดแปลงเพศของกลุ่ม LGBTQ+ อยู่ในสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2561 แล้ว ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องของสิทธิประโยชน์ แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยเป็นเรื่องเป็นราวว่าตรงไหนทำได้หรือไม่ได้อย่างไร และ รพ.ไม่เคยทำและเบิกเข้ามา จึงมีการนัดภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องหารือทั้งแพคเกจ ตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไปจนถึงรักษาฟื้นฟูครบทุกกระบวนการ</p>	
<p>ความเห็นการปฏิรูประบบสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook - หมอแก้ว ผลิตภัฒน์ โพสต์ถึงการปฏิรูปประเทศ การปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งมีคนถามว่าเรากำลังมุ่งไปข้างหน้าใช่หรือไม่ ขอดตอบว่า เราเชื่อมั่นว่าเรายังคงมีคนดีที่ตั้งใจทำงานอยู่ในระบบมากพอ</p>	-